

PHÁT HÀNH NGAY

Thành Phố Brampton mở ứng dụng trợ cấp để hỗ trợ du lịch và các sự kiện tại đại phương

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 11 năm 2021) – Bắt đầu từ hôm nay, Thành Phố Brampton sẽ chấp nhận đơn đăng ký hai cơ hội trợ cấp cộng đồng, một cơ hội hỗ trợ các lễ hội và sự kiện tại địa phương và cơ hội còn lại dành cho các sáng kiến về du lịch thể thao. Những khoản đầu tư này sẽ giúp hỗ trợ cộng đồng và nền kinh tế địa phương trong quá trình phục hồi sau COVID-19.

Chương Trình Tổ Chức Du Lịch Thể Thao

Các sự kiện du lịch thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thành phố, tạo ra các tác động tích cực đến kinh tế địa phương, phát triển cộng đồng và niềm tự hào của người dân. Chương Trình Tổ Chức Du Lịch Thể Thao (STHP) cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến \$50.000 mỗi sự kiện dành cho các sự kiện du lịch thể thao tại địa phương được tổ chức tại Brampton nhằm tăng lượng khách du lịch và sự thịnh vượng kinh tế.

Để đủ điều kiện đăng ký, các tổ chức sự kiện phải kết hợp với các tổ chức phi lợi nhuận, các sự kiện phải được tổ chức tại Brampton trong năm dương lịch 2022 và các tổ chức có thể đăng ký tối đa hai sự kiện du lịch thể thao mỗi năm. Đơn đăng ký được chấp nhận cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2022.

Quỹ Sự Kiện và Lễ Hội Marquee

Quỹ Sự Kiện và Lễ Hội Marquee (MFE) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các lễ hội và sự kiện lâu đời của Brampton nhằm ưu tiên sự hợp tác, các mục tiêu và hành động của Kế Hoạch Tổng Thể Phát Triển Văn Hóa và góp phần xây dựng bản sắc của Brampton phù hợp với các ưu tiên của Hội Đồng.

Những ứng viên đủ điều kiện có thể nhận được tài trợ lên đến 50% chi phí hợp lệ cho đến tối đa là \$60.000 một lần duy nhất trong năm dương lịch. Đơn đăng ký cho các sự kiện diễn ra vào năm 2022 được nhận cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2022.

Quý vị quan tâm muốn đăng ký?

Để hiểu thêm về tính đủ điều kiện và thông tin đăng ký cho cả Chương Trình Tổ Chức Du Lịch Thể Thao và Quỹ Sự Kiện và Lễ Hội Marquee, vui lòng truy cập brampton.ca/communitygrants

Trích dẫn

“Trong bối cảnh chúng ta tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, điều quan trọng là chúng ta phải hỗ trợ các sự kiện tôn vinh Sự Đa Dạng (Mosaic) của Brampton và gắn kết chúng ta lại với nhau. Brampton là Thành Phố của Cơ Hội, và tôi rất mong những sự kiện trực tiếp này sẽ lại diễn ra vào năm sau để tôn vinh cộng đồng của chúng ta và làm cho các sự kiện đó trở nên thật đặc biệt.”

– *Patrick Brown, Thị Trường, Thành Phố Brampton*

“Tôi rất vui khi thấy một đợt đăng ký khác được mở cho Chương Trình Tổ Chức Du Lịch Thể Thao và Quỹ Sự Kiện và Lễ Hội Marquee. Brampton tự hào hỗ trợ các sự kiện thông qua các dòng tài trợ này vì chúng giúp tăng cường cộng đồng của chúng tôi, tôn vinh nền văn hóa của chúng ta và mang lại sự thịnh vượng về kinh tế cho thành phố.”

- *Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Thành Phố Brampton đã cống hiến hết mình cho việc hỗ trợ liên tục và thúc đẩy các sự kiện hỗ trợ du lịch, tăng trưởng kinh tế và sự sôi động xã hội. Brampton là Thành Phố của Cơ Hội và các dòng tài trợ này minh họa cho cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng và sự phục hồi COVID-19 của chúng ta.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca